

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรมแบ่งปันให้สังคม : โครงการสร้างความสุขในการทำงาน



เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางรัชชีวรรณ อัสวธิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายกอบชัย พงษ์เสถียร รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมแบ่งปันความสุขเพื่อสังคมของสำนักงาน ก.ก. ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินกิจกรรมโดยการนำขยะคอมพิวเตอร์ไปบริจาคให้กับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จ.ปทุมธานี เพื่อให้สมาคมฯ นำไปรีไซเคิลหรือจำหน่ายแล้วนำเงินไปช่วยเหลือคนพิการต่อไป



สกก.สัญญา ครั้งที่ 3/2557



เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ก.ก. ได้จัดทีมเคลื่อนที่ (สกก.สัญญา) ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมสำนักอนามัย 1 สำนักอนามัย โดยมีนางสาววิภากรรณ์ สรวงพนากุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งด้านวุฒิการศึกษาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร การพิจารณางานที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และการจัดกลุ่มตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลโดยมีผู้เข้ารับฟังการชี้แจง ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน จำนวน 160 คน



**หลังจากประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ แล้ว
อยากดูกระดาษคำตอบตัวเอง ต้องติดต่อฝ่ายไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง???**

ตอบ การขอดูผลการสอบแข่งขันฯ ต้องมายื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ หลังจากประกาศผลการสอบแข่งขันฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อที่กลุ่มงานวิชาการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอดูคะแนนเป็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ต้องมาติดต่อขอดูคะแนนด้วยตนเองเท่านั้น

แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก.

กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. 1 จึงได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่สำนักเทศกิจ ชั้น 5 เขตธนบุรี หากหน่วยงานมีความประสงค์จะติดต่อราชการกับกองอัตรากำลัง สามารถติดต่อได้ ดังนี้

กองอัตรากำลัง	โทรภายนอก	โทรภายใน	โทรสาร
ผู้อำนวยการกอง	02- 4667467	3361	02-4667467
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป			
กลุ่มงานตำแหน่งที่ 1 - 2	02-4667468		
กลุ่มงานตำแหน่งที่ 3 - 4	02-4667469		